

Số: /BC-STC

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2024

V/v thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 8521/UBND-TH ngày 15/12/2023; Số 32/UBND-TH ngày 02/01/2024 và Số 574/UBND-TH ngày 24/01/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023; Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X cụ thể như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

- Ý kiến của ĐB Vân (Ba Bể): Tại Báo cáo giám sát số 165/BC-HĐND ngày 25/7/2023 đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra tài sản công còn ít được thực hiện và chưa có cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công và qua theo dõi quản lý tài sản công khi không sử dụng thì chậm được xử lý. Đề nghị cho biết nguyên nhân chậm thực hiện và giải pháp trong thời gian tới

Báo cáo về kết quả thực hiện của Sở Tài chính trong năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh:

1. Quản lý chặt chẽ việc mua sắm tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Trên cơ sở quy định tại các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã ban hành, Sở Tài chính thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý tài sản công tuân thủ theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả sử dụng và theo tiêu chuẩn, định mức đã được cấp có thẩm quyền ban hành và phân cấp. Để việc mua sắm tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo đúng phân cấp. Việc quyết định mua sắm, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên toàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng phân cấp hiện hành. Việc tổ chức mua sắm được giao cho các đơn vị trực tiếp có nhu cầu sử dụng tài sản và được giao kinh phí thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; quy trình đấu thầu mua sắm được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật có liên quan. Trong quá trình các đơn vị thực hiện quy trình mua sắm, Sở Tài chính đã thường xuyên hướng dẫn, giải đáp cho các đơn vị những vướng mắc

phát sinh về thẩm quyền quyết định mua sắm, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu, theo dõi tài sản... từ đó đã tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn mua sắm (đặc biệt là mua sắm trang thiết bị giáo dục), chấn chỉnh công tác theo dõi, xử lý, hạch toán tài sản sau mua sắm,...

2. Tham mưu tổ chức việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ khi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các cơ sở nhà, đất thuộc tỉnh quản lý; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định xử lý tài sản (giữ lại tiếp tục sử dụng, điều chuyển, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý) và thực hiện xử lý các cơ sở nhà, đất đảm bảo theo quy định hiện hành. Đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng cơ sở nhà, đất đã thực hiện sắp xếp, xử lý theo quy định: 2.788/2.871 cơ sở (trong đó: Giữ lại tiếp tục sử dụng là 2.582 cơ sở; Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 179 cơ sở; Điều chuyển là 27 cơ sở). Số lượng chưa sắp xếp, xử lý: 83 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án “điều chuyển” nhưng chưa hoàn thành việc sắp xếp, xử lý. Lý do: Có 09 cơ sở nhà, đất điều chuyển cho Bộ Công an để bố trí trụ sở làm việc cho công an các xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Tài chính nhưng chưa có quyết định điều chuyển của Bộ Tài chính; 74 cơ sở nhà, đất chưa thực hiện điều chuyển do các đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ điều chuyển theo quy định.

Để triển khai kiểm tra việc thực hiện xử lý nhà đất (dôi dư) đã được phê duyệt phương án sắp xếp trong năm 2024, Sở Tài chính đã có các Công văn: Số 163/STC-QLCS ngày 19/01/2024; Số 537/STC-QLCS ngày 25/3/2024 về việc đôn đốc thực hiện xử lý tài sản là các cơ sở nhà, đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo tình hình thực hiện xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp. Đồng thời, ngày 07/6/2024, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STC về việc kiểm tra việc thực hiện xử lý nhà đất (dôi dư) đã được phê duyệt phương án sắp xếp trong năm 2024, dự kiến thời gian kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 - 7/2024. Qua kiểm tra sẽ tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, đảm bảo việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, từ đó tập trung đẩy nhanh sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 74/2022/NQ15 của Quốc Hội.

3. Tổ chức tập huấn cho các đơn vị địa phương về sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công. Đồng thời đôn đốc các đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu tài sản công, đảm bảo tính chính xác của thông tin tài sản đã nhập, từng bước chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công.

Trong quý I năm 2024, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức 03 lớp tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý tài sản công cho gần 1.000 học viên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Bắc Kạn nhằm hướng dẫn thực hiện nhập dữ liệu tài sản công và kết xuất báo cáo đảm bảo

đúng quy định; đảm bảo yêu cầu các thông tin, dữ liệu về tài sản công được cập nhật đầy đủ chính xác để công tác quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng hiệu quả hơn. Ngoài ra, Sở Tài chính cũng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu tài sản công, đảm bảo tính chính xác của thông tin tài sản đã nhập, từng bước chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công.

4. Tham mưu quản lý tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện các Đề án sử dụng tài sản công. Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo cụ thể việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp nhằm xem xét giải pháp xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện đề án tại các đơn vị. Trên cơ sở đó, góp phần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

5. Tham mưu thực hiện tổng kiểm kê tài sản công.

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/4/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 28/4/2024 về việc triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng phối hợp với Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho việc tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý như:

Tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh;

Triển khai kiểm kê thử nghiệm tại 02 đơn vị và 02 địa phương gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bạch Thông và UBND huyện Ngân Sơn.

Phối hợp với Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính tổ chức 01 lớp tập huấn cho kế toán, cán bộ làm công tác quản lý tài sản tại các đơn vị kiểm kê thử nghiệm trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các đơn vị kiểm kê thử nghiệm nhập dữ liệu tài sản công và báo cáo theo hệ thống biểu mẫu gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo yêu cầu.

II. VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN (CTMTQG, VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN, MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ...)

- Ý kiến ĐB Vĩnh (Na Rì): Theo Báo cáo của UBND tỉnh vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG năm 2022 chuyển nguồn, và nguồn của chương trình năm 2023 đến nay giải ngân chậm dự kiến chỉ đạt khoản 20% và dự báo không giải ngân được chiếm tỉ lệ cao. Nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề để mua sắm thiết bị trường học từ nguồn năm 2022, 2023 với tổng số tiền là trên 191 tỷ đến nay giải ngân chậm. Đề nghị cho biết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Giải pháp trong thời gian tới.

- Ý kiến ĐB Hải (Chợ Mới): - Tình trạng chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau còn lớn gây áp lực trong việc giải ngân cho ngân sách, ảnh hưởng đến hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới

Báo cáo về kết quả thực hiện của Sở Tài chính trong năm 2024 nhằm đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, hạn chế chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024 ngay từ đầu năm.

Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 712/UBND-TH ngày 29/01/2024 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó hướng dẫn cụ thể về một số nội dung như: tổ chức quản lý, điều hành NSNN; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSDP; phân bổ và giao dự toán NSNN; cơ chế tạo nguồn để thực hiện tiền lương, trợ cấp năm 2024 làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm.

2. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chương trình đề án, Chương trình MTQG theo cam kết chi đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra tiến độ giải ngân, trao đổi, giải đáp, giúp các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG tại các huyện, thành phố; đồng thời giải đáp các vướng mắc trên Zalo với các đơn vị, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025;

- Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiến độ thực hiện cam kết chi nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao theo nhiệm vụ năm 2024, Chương trình MTQG của các đơn vị dự toán cấp tỉnh và kinh phí phi sự nghiệp Chương trình MTQG năm 2024 của UBND các huyện, thành phố (*Quyết định số 127/QĐ – UBND ngày 23/01/2024*); theo đó, thường xuyên định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiến độ cam kết chi Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh¹.

¹ Công văn số 37/STC-TCHCSN ngày 05/01/2024 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp năm 2024 các Chương trình MTQG (kỳ 31/12/2023); Công văn số 283/STC-TCHCSN ngày 6/2/2024 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp năm 2024 các Chương trình MTQG (kỳ 31/01/2024); Công văn số 452/STC-TCHCSN ngày 12/3/2024 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp năm 2024 các Chương trình MTQG (kỳ 29/2/2024);

- Tham mưu tổ chức kiểm tra tiến độ giải ngân, trao đổi, giải đáp, giúp các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG tại các huyện, thành phố trong tháng 3 và tháng 5/2024 tại Kế hoạch số 24/KH-STC ngày 05/3/2024, theo đó phòng đã tổ chức Hội thảo với các huyện, thành phố để kiểm tra điểm hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; nắm bắt tình hình phân bổ chi tiết các nguồn vốn (thành phần bao gồm lãnh UBND cấp huyện, cấp xã, và cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trực tiếp triển khai các Chương trình MTQG); Qua kết quả Hội thảo cho thấy quá trình lập hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán còn một số thiếu sót; một số địa phương chưa phân bổ chi tiết hết nguồn vốn được tỉnh giao; quá trình thực hiện các Chương trình MTQG vẫn còn những khó khăn vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức, cách hiểu văn bản của cán bộ, công chức cấp xã chưa đầy đủ và do một số văn bản hướng dẫn chưa thực sự rõ ràng; bên cạnh đó còn có hiện tượng tâm lý lo ngại, sợ sai, dẫn đến việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG vẫn còn lúng túng, chưa quyết liệt. Tại Hội thảo, đã trao đổi, làm rõ nhiều ý kiến khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương; tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung vướng mắc không thuộc lĩnh vực tài chính. Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện các Chương trình MTQG theo đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn của các Chương trình MTQG, tránh tình trạng để dư nguồn vốn lớn phải hoàn trả về ngân sách trung ương, sau khi tổng hợp, rà soát, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo, phân công các đơn vị liên quan trả lời, hướng dẫn các địa phương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện việc hướng dẫn, tháo gỡ cho các địa phương về UBND tỉnh để theo dõi, nắm bắt²; đồng thời, kịp thời Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết phân bổ và Nghị quyết quyết định điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình MTQG (Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/3/2024; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/5/2024). Ngoài ra, thường xuyên giải đáp các vướng mắc trên zalo với các đơn vị, địa phương và trả lời bằng văn bản³ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025.

Công văn số 637/STC-TCHCSN ngày 05/4/2024 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp năm 2024 các Chương trình MTQG (kỳ 31/3/2024); Công văn số 875/STC-TCHCSN ngày 7/5/2024 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp năm 2024 các Chương trình MTQG (kỳ 30/4/2024); Công văn số 1099/STC-TCHCSN ngày 4/6/2024 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp năm 2024 các Chương trình MTQG (kỳ 31/5/2024).

² Công văn số 3803/UBND-TH ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

³ Công văn số 60/STC-TCHCSN ngày 09/01/2024 về việc đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Công văn số 477/STC-TCHCSN ngày 14/3/2024 thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công văn số 770/STC-TCHCSN ngày 24/4/2024 hướng dẫn mức chi tiền thù lao cho báo cáo viên là viên chức Trạm y tế xã; Công văn số 929/STC-TCHCSN ngày 15/5/2024 trả lời nội dung đề nghị của UBND huyện Na Rì; Công văn số 930/STC-TCHCSN ngày 15/5/2024 trả lời vướng mắc khi thực hiện các Chương trình MTQG huyện Chợ Mới; Công văn số 968/STC-TCHCSN ngày 20/5/2024 trả lời vướng mắc khi thực hiện Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông. Công văn số 1055/STC-TCHCSN ngày 30/5/2024 ý kiến về việc mua sắm điện thoại cho người có uy tín thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 CTMTQG DTTS do Ban Dân tộc thực hiện.

3. Thực hiện nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đảm bảo thời gian theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch vốn, đảm bảo dự toán để giải ngân cho các dự án.

4. Phối hợp tốt với các chủ đầu tư thực hiện thủ tục mở tài khoản và cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách để có cơ sở nhập dự toán cho các dự án đủ điều kiện phân bổ theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm đã cấp được 489 cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư XDCB), việc cấp mã được thực hiện kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư lập thủ tục giải ngân thanh toán, ngoài ra, Phòng chuyên môn còn kịp thời nhập dự toán vào hệ thống quản lý ngân sách (Tabmis), đáp ứng yêu cầu giải ngân các đơn vị chủ đầu tư,

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; rà soát, phát hiện các vướng mắc, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án hạn chế tối đa chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.

Qua công tác theo dõi việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã thống kê các công trình, dự án đã quá thời gian thực hiện tuy nhiên chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, chưa thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh tại Văn bản số 520/STC-ĐT ngày 21/3/2024, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư.

6. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương có sử dụng vốn tạm ứng hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng; hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và được UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tại văn bản số 484/UBND-TH ngày 22/01/2024.

7. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; Phối hợp tốt cùng với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ, sớm hoàn thành đưa các dự án vào sử dụng, nhất là các dự án trọng điểm.

Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã tích cực phối hợp cùng các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục quyết toán, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các

đơn vị giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng; Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3347/UBND-GTCNXD ngày 20/5/2024 về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, trong đó chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện dự án, quyết toán vốn đầu tư dự án, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

III. BÁO CÁO THÊM VỀ VIỆC GIẢI NGÂN NGUỒN KINH PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ:

- Việc bố trí, lồng ghép các nguồn lực (nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện; nguồn chi thường xuyên của các nhà trường; chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn khác...) để mua sắm, trang cấp các thiết bị trường học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Trước đây, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế, do đó kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị các trường học chủ yếu bố trí từ nguồn NSTW (nguồn chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi ...). Tuy nhiên từ năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 cần phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho giáo dục. Tại nội dung Đề án, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố tham mưu bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện đề án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để mua sắm, trang cấp các thiết bị trường học (không bao gồm Chương trình MTQG VĐBDTTS do không tách chi tiết) là: **329.851 triệu đồng**, trong đó:

Năm	Số tiền	Nguồn vốn
Năm 2021	24.216 triệu đồng	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi: 12 tỷ đồng Nguồn Chương trình mục tiêu GD&ĐT: 9,9 tỷ đồng Nguồn sự nghiệp GD-ĐT tỉnh điều hành: 2,316 tỷ đồng
Năm 2022	134.585 triệu đồng	Nguồn sự nghiệp GD-ĐT tỉnh điều hành
Năm 2023	82.860 triệu đồng	Nguồn sự nghiệp GD-ĐT tỉnh điều hành
Năm 2024	88.190 triệu đồng	Nguồn sự nghiệp GD-ĐT tỉnh điều hành

Số kinh phí đã bố trí đáp ứng theo nhu cầu, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố.

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy trình mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đề xuất, kiến nghị

* Về khó khăn, vướng mắc:

Hàng năm, qua theo dõi tiến độ giải ngân nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị trường học cho các trường học trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính nhận thấy tiến độ giải ngân nguồn kinh phí là rất chậm. Nguyên nhân là do công tác mua sắm thiết bị trường học được UBND huyện giao cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì. Tuy nhiên do các phòng Giáo dục và Đào tạo có số lượng biên chế ít nên việc triển khai rà soát, đăng ký nhu cầu với các đơn vị trường học còn chậm; công chức phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện còn lúng túng trong việc thực hiện các bước đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong gói thầu mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học.

Bên cạnh đó, công tác thống kê, rà soát đối với danh mục, số lượng thiết bị hiện có và danh mục, số lượng thiết bị còn thiếu còn chưa được theo dõi, tổng hợp một cách khoa học, đầy đủ, có hệ thống, chủ yếu báo cáo khi có đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính nên khi triển khai mua sắm phải rà soát lại từ đầu, mất rất nhiều thời gian.

* Về các giải pháp Sở Tài chính đã triển khai, thực hiện:

Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STC ngày 7/2/2024 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, trong đó đối với chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh giải ngân nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề để mua sắm thiết bị trường học, Sở đã đề ra một số biện pháp và thực hiện như sau:

- Đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục thiết bị cần mua sắm năm 2024 của các đơn vị trường học để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Nhằm đẩy nhanh công tác mua sắm, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai rà soát, xác định nhu cầu kinh phí mua sắm các thiết bị còn thiếu cho các trường học để trình HĐND, UBND tỉnh phân bổ kinh phí ngay từ dự toán đầu năm; việc bố trí ngay từ đầu năm sẽ giúp các đơn vị, địa phương chủ động trong công tác mua sắm, thẩm định giá để kịp hoàn thành việc ký hợp đồng mua sắm và thanh toán ngay trong năm.

- Trong quá trình các đơn vị thực hiện quy trình mua sắm, Sở Tài chính đã thường xuyên hướng dẫn, giải đáp (bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp) cho các đơn vị những vướng mắc phát sinh về thẩm quyền quyết định mua sắm, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu, theo dõi tài sản...

Một số văn bản Sở Tài chính đã ban hành:

- 6 tháng đầu năm 2024, Sở Tài chính nhận được 01 đề nghị liên quan đến việc tổ chức thực hiện thẩm định sau khi nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu 2023 ban hành, sau khi nhận được đề nghị Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 862/STC-QLG&TCDN về việc trao đổi một số nội dung về thẩm định giá, mua sắm theo Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, theo đó có đưa ra ý kiến trao đổi để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Sau khi có ý kiến hướng dẫn các đơn vị địa phương đã chủ động thực hiện, không có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tài chính.

- Để giúp các đơn vị địa phương thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngày 05/6/2024 Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 1123/STC-QLG&TCĐN về việc tăng cường công tác thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao

- Công văn số 553/STC-QLNS ngày 27/3/2024 về việc trả lời Công văn số 156/CV-TCKH ngày 21/3/2024 của Phòng TC-KH huyện Ba Bể về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị trường học năm 2024.

- Trong 6 tháng cuối năm, Sở Tài chính sẽ thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân, tình hình sử dụng nguồn kinh phí của các địa phương để kịp thời cấp có thẩm quyền điều chỉnh kinh phí từ địa phương dư kinh phí sang địa phương còn thiếu kinh phí; hoặc thu hồi kinh phí không thực hiện được về ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cấp bách khác trên địa bàn tỉnh.

IV. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAM MƯU GIAO DỰ TOÁN PHÁT SINH TRONG NĂM

- Ý kiến ĐB Oanh (Na Rì): Qua báo cáo về công tác tài chính ngân sách năm 2022, 2023. Việc phân bổ và giao ngân sách cho các đơn vị địa phương chưa sát với tình hình thực tế, chưa đầy đủ dẫn đến trong năm phải điều chỉnh nhiều lần. Đề nghị cho biết tình hình bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Nguyên nhân, trách nhiệm của ngành và giải pháp trong thời gian tới

Báo cáo về kết quả thực hiện của Sở Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2024:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 (tính đến thời điểm ngày 15/6/2024), Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh đã phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, cũng như tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ một số nguồn vốn sự nghiệp tỉnh điều hành năm 2024 như nguồn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề, nguồn cải cách tiền lương cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đầu năm 2024 với tổng số tiền là 58.858 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2023 là 100.915 triệu đồng). Trong đó, số kinh phí phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp tỉnh điều hành chủ yếu cho nhiệm vụ chuyển đổi số: 16.152 triệu đồng (đã được HĐND tỉnh nhất trí về chủ trương phân bổ trong năm 2024 tại Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 về dự toán NSDP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024); phân bổ nguồn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, 2023 chưa thực hiện được chuyển nguồn sang năm 2024: 18.968 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: 23.873 triệu đồng (từ nguồn CCTL do đến cuối năm tỉnh mới được Bộ Tài chính thẩm định, cấp bổ sung); đối với nguồn dự phòng ngân sách chủ yếu bố trí cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm chưa được dự toán cụ thể hoặc chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết tại thời điểm xây dựng dự toán đầu năm 2024 như: kinh phí hỗ trợ cho Công an tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ (Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn quốc

năm 2024; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động); hỗ trợ kinh phí Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024 ...

Số kinh phí bổ sung trong năm đã giảm so với cùng kỳ năm trước là do Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng dự toán đầu năm 2024, theo đó một số nhiệm vụ như cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị trường học (hơn 88 tỷ đồng), nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG năm 2024 đã được bố trí ngay từ đầu năm; Sở Tài chính cũng đã đề nghị các đơn vị, địa phương cần rà soát thật kỹ các chương trình, nhiệm vụ, đề án, chính sách dự kiến phát sinh kinh phí trong năm 2024 cần phải xây dựng dự toán cụ thể để Sở Tài chính xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ngay từ dự toán đầu năm. Trên cơ sở đó, trên thực tế cho thấy đã giảm bớt các nội dung, nhiệm vụ phát sinh kinh phí trong 6 tháng đầu năm 2024.

V. VỀ VIỆC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

- Ý kiến ĐB Hải (Chợ Mới): - Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2021 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc. hiện nay chỉ có huyện Chợ Đồn thực hiện quyết toán dự án. Đề nghị cho biết nguyên nhân và trách nhiệm của sở trong việc đôn đốc các huyện trong việc quyết toán

Báo cáo về kết quả thực hiện của Sở Tài chính trong năm 2024 nhằm đẩy nhanh công tác quyết toán dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 như sau:

1. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Sở ban hành Văn bản số 295/STC-ĐT ngày 16/02/2024 để đôn đốc các Chủ đầu tư rà soát, nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án bảo vệ và phát triển rừng do đơn vị thực hiện, thời hạn nộp hồ sơ trước 31/3/2024;

Đến thời điểm hiện tại, có 05 Chủ đầu tư gồm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và các huyện: Ba Bể, Chợ Mới, Ngân Sơn, Thành phố Bắc Kạn đã nộp hồ sơ quyết toán tại Sở Tài chính. Tuy nhiên hồ sơ các đơn vị cung cấp chưa đủ điều kiện thẩm tra quyết toán theo quy định.

2. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán dự án,

Sở Tài chính đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị Chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán để đảm bảo đủ điều kiện quyết toán theo quy định, tuy nhiên còn một số vướng mắc tại Chủ đầu tư chưa được giải quyết như:

- Thiếu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (chủ yếu là các biên bản nghiệm thu rừng trồng và chăm sóc rừng trồng các năm 2011, 2012, 2013);

- Chưa thống kê danh sách số phải thu hồi của các hộ gia đình tham gia trồng rừng đối với diện tích rừng không đạt nghiệm thu sau khi hết thời hạn niên độ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

- Chưa thống nhất được số liệu với cơ quan kiểm soát chi (Kho bạc nhà nước) về giá trị giải ngân đến thời điểm lập báo cáo quyết toán.

3. Thực hiện thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Hiện tại, Sở Tài chính đã thẩm tra quyết toán và có kết quả thẩm tra quyết toán sơ bộ đối với dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 của huyện Ngân Sơn và Thành phố Bắc Kạn, dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán trong tháng 7/2024;

Đối với các Chủ đầu tư còn lại, Sở Tài chính sẽ tiếp tục có Văn bản đơn đốc đơn vị rà soát và nộp hồ sơ quyết toán, chủ động hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Với nội dung trên, Sở Tài chính báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hằng